



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๑๘)

ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID19) ระลอกใหม่ โดยดำเนินการควบคุมตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังฯ อย่างเข้มงวดและจริงจังในทุกพื้นที่อำเภอของจังหวัดสงขลาประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ฉบับที่ ๑ - ๑๗ ไปแล้วนั้น ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสงขลาลดลงอย่างต่อเนื่องจากลำดับยอดผู้ติดเชื้อของประเทศ และมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ลงตามลำดับ โดยมหาวิทยาลัยกำหนดเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานภายในคณะ/วิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดมาตรการปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) ดังนี้

๑. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ/วิทยาลัย ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามปกติ (Work on-site) ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และในส่วนของบุคลากรสำนักงานประจำพื้นที่วิทยาเขตให้อยู่ในดุลพินิจของรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำกับดูแลและติดตามงานตามสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัด

๒. ระดับกองให้บุคลากรมาปฏิบัติงานตามมาตรการฯ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการกอง ทั้งนี้ ในการใช้ดุลพินิจนั้นให้เป็นไปตามแนวทางของรองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน โดยยังคงดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยในการป้องกัน เฝ้าระวังและปฏิบัติตามการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

๓. ให้หน่วยงานกำหนดมาตรการในการทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน ชีตพ่นยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ในพื้นที่เสี่ยงภายใน คณะ/วิทยาลัย และพื้นที่วิทยาเขต หรือตามหน่วยงานภายในห้องขอ

ทั้งนี้ ให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกคนปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งติดตามประกาศของจังหวัดอย่างใกล้ชิด กรณีมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานข้อมูลทำงานบริการและสวัสดิการ บริการสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ทราบโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๕๗-๙

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย